

QUẢN TRIỆT QUY ĐỊNH SỐ 144-QĐ/TW...

(Tiếp theo trang 1)



Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Sáng ngày 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự hội nghị tại điểm cầu nhà Quốc hội (Hà Nội) có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 15.600 điểm cầu trên toàn quốc với hơn 1,2 triệu cán bộ, đảng viên tham gia. Tại Thái Bình, hội nghị được kết nối tới trên 350 điểm cầu với trên 40.000 đại biểu tham dự.

Dự hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy và UBND tỉnh có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh.

"Tự soi", "tự sửa", không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng

Quản triệt Quy định số 144-QĐ/TW, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Quy định số 144-QĐ/TW là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung

ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta "là đạo đức, là văn minh".

Quy định số 144-QĐ/TW gồm 6 điều, trong đó nội dung Điều 1 đến Điều 5 là cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Điều 6 là quy định về tổ chức thực hiện. Nội dung của 5 điều về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên được cụ thể hóa thành 19 tiêu chí để đánh giá việc thực hiện.

Để thực hiện hiệu quả Quy định số 144-QĐ/TW, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt sâu rộng để mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc nội dung Quy định. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nội dung Quy định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết hợp triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định khác của Trung ương trong lĩnh vực xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên tự giác học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, "tự soi", "tự sửa" theo các tiêu chí để không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng.

Không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài

Quản triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định: Chỉ thị số 35-CT/TW là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội

đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, làm đến đâu chắc đến đó; có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài.

Theo Chỉ thị số 35-CT/TW, đại hội đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung: tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng các văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Chỉ thị nêu rõ, những nơi thực sự có khó khăn về công tác chuẩn bị nhân sự, được cấp ủy có thẩm quyền đồng ý, thì đại hội với 3 nội dung, chưa tiến hành bầu cấp ủy khóa mới.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh một số điểm mới liên quan đến thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; quy định về những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp ủy; về cơ cấu cấp ủy; số lượng ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2025 - 2030; số lượng ủy viên ban thường vụ cấp cơ sở.

Làm cho đạo đức cách mạng trở thành "hồn cốt" của văn hóa Đảng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW phải bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ, xuyên suốt, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; quy định về những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp ủy; về cơ cấu cấp ủy; số lượng ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2025 - 2030; số lượng ủy viên ban thường vụ cấp cơ sở.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị mỗi cấp ủy, tổ chức đảng,

cán bộ, đảng viên cán bộ lãnh đạo cao nhất thực sự về tầm quan trọng của Quy định, nắm chắc, hiểu sâu Quy định; chú trọng vai trò, trách nhiệm của chỉ bộ, chỉ ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong quá trình quán triệt, tổ chức thực hiện Quy định; mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, "tự soi", "tự sửa" theo chuẩn mực đạo đức cách mạng; đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân để nhân dân nhận thức rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; tích cực tham gia giám sát việc cán bộ, đảng viên thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng; đấu tranh loại bỏ các quan chức, hành vi trái với đạo đức cách mạng, đạo đức cộng sản...

Đối với Chỉ thị số 35-CT/TW, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cần tổ chức tốt việc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn liên quan của Trung ương và của cấp ủy cấp trên trực tiếp, bảo đảm đảng viên trong toàn Đảng nắm vững, hiểu rõ, thực hiện đúng và đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Lãnh đạo chuẩn bị tốt các dự thảo văn kiện trình đại hội; đồng thời, tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của cấp mình và cấp trên. Tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là lựa chọn, giới thiệu, bầu cử được cấp ủy khóa mới bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng, cơ cấu hài hòa, hợp lý, có sự kế thừa và phát triển. Cán bộ lãnh đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp đồng thời với lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, gắn kết chặt chẽ với việc tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng...

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Với sự chỉ đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tinh thần cách mạng của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng; sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, Quy định số 144-QĐ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW sẽ được thực hiện nghiêm túc, thẳng lối, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; chuẩn bị thật tốt văn kiện và nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; quyết tâm hoàn thành mục tiêu: "Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao"; "Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, có thu nhập cao".

ĐÀO QUYÊN - TRỊNH CƯỜNG

Ông Đỗ Xuân Thành, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy



Tôi thấy 2 văn bản được quán triệt tại hội nghị sáng ngày 9/7 đều là những văn bản rất quan trọng. Cá nhân tôi đồng tình và đánh giá cao khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Quy định có nhiều điểm mới, thể hiện quyết tâm của Đảng trong việc đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó xây dựng Đảng về đạo đức là nền tảng, là "cái gốc" cho Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Đối với Chỉ thị số

35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tôi thấy Chỉ thị có những yêu cầu, nội dung có bản giống với Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bổ sung một số điểm mới, trong đó có thêm yêu cầu liên quan đến nhân sự tham gia cấp ủy mà tôi đánh giá rất cao đó là có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài. Tôi cho rằng, trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội đảng bộ ở cấp mình. Trong đó, phải đặc biệt quan tâm chuẩn bị tốt công tác nhân sự, kiên quyết không để "lọt" vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín giảm sút; ý thức tổ chức kỷ luật kém, mất đoàn kết; né tránh, dùn dấy, sợ trách nhiệm, không dám làm; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"... Đồng thời, phải thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ các khó khăn và xử lý những vướng mắc phát sinh.

Bà Trịnh Thị Sen, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thái Thụy



Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong thời gian tới, Ban Tổ chức Huyện ủy sẽ tập trung tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tham mưu thành lập các tiểu ban nhân sự, văn kiện, tuyên truyền, an ninh trật tự phục vụ đại hội; hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự cấp ủy phục vụ đại hội. Đồng thời, tham

mưu phương án bố trí đối với 30 cán bộ khối xã không phải là người địa phương để luân chuyển, điều động phù hợp. Xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá, phân loại tình hình tổ chức đảng, cán bộ, chính trị nội bộ, đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, từ đó chủ động tham mưu phương án sắp xếp, bố trí, quy hoạch, luân chuyển, điều động cán bộ chuẩn bị nhân sự phục vụ đại hội. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy văn bản chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát lịch sử chính trị; tiến hành thẩm tra, xác minh và kết luận tiến chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Rà soát, đánh giá, phân loại tình hình chính trị nội bộ cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị để phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Tô Kim Ngọc, Bí thư Chi bộ 7, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình



Tôi thấy Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới được ban hành hoàn toàn đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đây không chỉ là mệnh lệnh cần phải thực hiện để vun bồi đạo đức cách mạng phù hợp với yêu cầu cụ thể của sự nghiệp cách mạng mà còn là cơ sở để đánh giá bản lĩnh, trách nhiệm, sự trung thành, tâm huyết, trong sạch, trung thực, thẳng thắn, khách quan, công tâm; sự dẫn thân, hăng hái, vì nước, vì dân, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ; uy tín, sự gương mẫu, nêu cao lòng tự trọng, danh dự, sức đề kháng... của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Khi cả hệ thống chính trị đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị như hiện nay thì với việc thực thi Quy định số 144-QĐ/TW, đội ngũ cán bộ, đảng viên đảm nhiệm trọng trách của mình trong các cơ quan công quyền càng phải nghiêm khắc hơn với bản thân trong tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu, nhất là phải biết "giữ mình" - tự mình kiểm soát quyền lực được giao với tinh thần "tự soi", "tự sửa" và gương mẫu trong thực thi công vụ để xứng đáng vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

ANH ĐÀO (thực hiện)

SÁNG NAY, KHAI MẠC KỶ HỌP THỨ TÁM...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng nay, ngày 10/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tám.

Sau phần khai mạc, HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến về các báo cáo của UBND tỉnh: tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy; HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công và Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện thu, chi ngân sách năm 2024; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVII... UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh các tờ trình về việc ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, đồng thời sửa đổi một số nghị quyết cho phù hợp tình hình thực tế, đúng luật, đồng thời bãi bỏ một số nghị quyết không còn phù hợp. Tiếp đó, các đại biểu nghe các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, các báo cáo kết quả thẩm tra của các ban HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế

- xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; đồng thời xem xét, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác của tỉnh.

Chiều cùng ngày, HĐND tỉnh tiếp tục chia tổ thảo luận đóng góp ý kiến vào các văn bản trình kỳ họp và đăng ký nội dung phát biểu thảo luận, chất vấn tại hội trường. Sau phiên thảo luận tổ, Thường trực HĐND tỉnh họp với 8 tổ trưởng tổ đại biểu nghe phản ánh kết quả 2 phiên thảo luận tổ, thống nhất nội dung thảo luận, chất vấn tại hội trường vào ngày 11/7.

Ngày 11/7, đại biểu HĐND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành phát biểu tại hội trường các vấn đề liên quan đến thực hiện cơ chế, chính sách, nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, tập trung vào những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, bức xúc; thông qua các nghị quyết và kế hoạch kỳ họp.

Phiên khai mạc sáng ngày 10/7 và các phiên họp ngày 11/7 sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình, tạo thuận lợi cho cử tri và nhân dân theo dõi.

* Thực hiện chương trình kỳ họp, chiều ngày 9/7, HĐND tỉnh chia tổ



Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ Vũ Thu.

thảo luận về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Dự thảo luận tổ có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh.

Qua nghiên cứu, thảo luận, các đại biểu có bản thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Các đại biểu ghi nhận, đánh giá dù còn nhiều khó khăn song với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của công đồng doanh nghiệp, sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội

của tỉnh 6 tháng đầu năm đạt được những kết quả tích cực. Tăng trưởng GDP đạt 7,96%, xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố và thứ 7 vùng đồng bằng sông Hồng, cao hơn cùng kỳ năm 2023. Đến nay toàn tỉnh có 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến ngày 19/6/2024, thu hút vốn đầu tư của tỉnh đạt 7.769,9 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2023. Hiện toàn tỉnh có hơn 7.300 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 110.000 tỷ đồng. Một số dự án, công trình trọng điểm, công trình kết nối quan trọng được tập trung nguồn lực để sớm hoàn thành, tạo động lực cho thu hút đầu tư và phát triển kinh tế

của tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chỉ đạo toàn diện; an sinh xã hội được bảo đảm và phục vụ tốt đời sống nhân dân. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích kỹ lưỡng những kết quả đạt được, chỉ rõ những vướng mắc, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Các đại biểu cho rằng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2024 từ 8,5 - 9%, các cấp, các ngành phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phối hợp trong giải quyết công việc. Triển khai đồng bộ tất cả các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội; tập trung cao độ cho các nhiệm vụ chiến lược, quyết định cho sự tăng trưởng; đồng thời, thực hiện hiệu quả việc học tập và phấn đấu các nguồn lực nhằm tạo ra giá trị mới, tạo ra sự phát triển và nâng tầm vị thế của tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu và phát triển ngành nông nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, nhất là thương hiệu gạo Thái Bình. Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Quản lý chặt chẽ tài nguyên, đất đai và bảo vệ môi trường. Tiếp tục thực

hiện hiệu quả để an cư lạc nghiệp công thương. Triển khai thực hiện tốt Quy hoạch tỉnh; đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh các bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư trong việc triển khai một số dự án trong các khu công nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính. Tăng cường quản lý chất lượng nước và giải quyết tình trạng thiếu nước sạch ở nông thôn. Các cấp, các ngành chủ động nắm tình hình, tư tưởng nhân dân, giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Các đại biểu kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường; thu gom rác thải; những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh; thực trạng thiếu bác sĩ, cơ sở vật chất tuyến y tế cơ sở xuống cấp; hỗ trợ tìm đầu ra cho nông sản...

Các đại biểu tham gia ý kiến vào báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, giải pháp tiếp tục đổi mới hoạt động trong thời gian tới; tờ trình về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2025. Các tổ đại biểu đã đăng ký nội dung phát biểu, chất vấn tại hội trường ngày 11/7.

Các ý kiến thảo luận tại tổ của các đại biểu sẽ được tổng hợp, báo cáo tại phiên họp sáng ngày 11/7.

NHÓM PHỎNG VIÊN